



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

สิงห์แห่งยูดาห์



โดย อาเซอร์ อินทราเตอร์

เยซัวห์ (พระเยซูในภาษาฮีบรู) ได้ถูกอธิบายไว้ว่าเป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ ภาพของสิงห์คือพลังและชัยชนะ ซึ่งคือภาพของพระเมสสิยาห์ กษัตริย์ผู้ทรงมีชัย
วิวรณ์ 5:5 นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด พระองค์ทรงมีชัยแล้ว
พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้

ภาพของสิงห์ยังเชื่อมต่อยุดาห์กับเชื้อสายจากเผ่ายูดาห์และดาวิด ดาวิดเองก็เป็นต้นแบบของกษัตริย์ผู้มีชัย
เยซัวห์เป็นพงศ์พันธุ์ของดาวิด และในทางกลับกันดาวิดเองก็เป็นพงศ์พันธุ์ของยูดาห์
เยซัวห์ได้ถือครองสิทธิอำนาจแห่งกษัตริย์ของโลกผ่านทางพระสัญญาที่ทรงมีต่อยูดาห์และดาวิด
คำอธิบายถึงพระเมสสิยาห์ในฐานะสิงห์แห่งยูดาห์ในพระธรรมวิวรณ์ คือ การกล่าวอ้างถึงคำอวยพรของยูดาห์จากพระธรรมปฐมกาล

ปฐมกาล 49:9-10 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต...ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา
จนกว่าซีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น

ภาพพระเมสสิยาห์ที่จะมาจากเผ่ายูดาห์ในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงมีชัยชนะถูกพยากรณ์ไว้ทั้งในหนังสือเล่มแรกและเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์
เป็นแก่นเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ เนื้อหาสาระเรื่อง “กษัตริย์สิงห์” ขาวยิวทำให้เนื้อเรื่องทั้งหมดในพระคัมภีร์มีความสอดคล้องกัน

คำว่า “เชื่อฟัง”(ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษปรากฏคำว่า obedience ในข้อ 10 แต่ภาษาไทยใช้ รวบรวมเข้ากับ) ในข้อ 10 ใช้ภาษาฮีบรูว่า
โคฮา (קוה) เป็นรากศัพท์คำเดียวกันกับชื่อโคฮา ลูกของเลวีและปู่ของโมเสส
แม้แต่ชื่อสกุลของปุโรหิตยังย้ำเตือนถึงกษัตริย์องค์เมสสิยาห์ที่ปกครองผู้คนบนโลกใบนี้

“ความเชื่อฟังของประชาชน” เป็นคำเปรียบเชิงพยากรณ์ถึงการแพร่ไปของข่าวประเสริฐเพื่อนำ
“ทุกคนชาติมายังความเชื่อฟังแห่งความเชื่อ” (โรม 1:5 15:18)
ประเด็นที่ว่าการอวยพรเผ่ายูดาห์ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปฐมกาลนั้นมีการกล่าวอ้างถึง
“บรรดาผู้คน”ที่เชื่อฟังพระเจ้าและองค์จอมกษัตริย์ของเขา

ถือเป็นคำพยานอันน่าอัศจรรย์ถึงแผนการของพระเจ้าที่ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในเวลาเดียวกันเยชูวาห์ก็ถูกบรรยายไว้ไม่เพียงเป็นแต่สิ่งหาค่ารามทั้งยังเป็นลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าด้วย (วิวรณ์ 5:6) ภาพที่แตกต่างกันทั้งสองของพระเมสสิยาห์ ทั้งผู้รับใช้ที่ทนทุกข์และมีชัยชนะ ถูกกล่าวย่ำตลอดพระวาทะ เยชูวาห์เป็นทั้งบุตรของพระเจ้าและพงศ์พันธุ์ของดาวิด (โรม 1:3-4) พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและศิระของคริสตจักร (ยอห์น 12:13 เอเฟซัส 1:23)

“เราจำไม่ได้”



โดย ฟรานซิส ฟรานซิส

ขอผมแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณฟัง ชายของพระเจ้าคนหนึ่งได้รับของประทานถ้อยคำความรู้แห่งการเปิดเผยสีแดงถึงชีวิตของผู้คน ระหว่างการนมัสการในตอนเย็น เขาก็ได้ปรณินบัณฑิตศิษยาภิบาลเพรสไบทีเรียนท่านหนึ่งพร้อมกับภรรยาของท่าน ถ้อยคำแห่งความรู้ในวันนั้นแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ...

ผู้เผยพระวจนะพูดกับสามี เปิดเผยถึงอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดในอนาคต จากนั้นเขาก็หันไปยังภรรยาของศิษยาภิบาลและเริ่มพูดถึงอดีตของเธอ ทันใดนั้นเขาก็หยุด แล้วกล่าวว่า “คุณทำบาปร้ายแรงไว้ในอดีต” ผู้หญิงคนนั้นหน้าซีดเผือดและล้มตาลงด้วยความกลัวอย่างที่สุด ที่ประชุมเงียบกริบและเริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้

ผู้เผยพระวจนะพูดต่อไป “และผมถามพระเจ้า ว่าบาปอะไรที่เธอได้กระทำ” และพระเจ้าตอบว่า “เราจำไม่ได้!”

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาที่พระองค์สัญญาไว้ว่า “เราจะไม่จดจำบาปของเจ้า” (อิสยาห์ 43:25) แม้ว่าหลายครั้งภรรยาของศิษยาภิบาลได้ขอการชำระแล้ว แต่เธอก็ยังไม่อาจเชื่อในความลึกลับแห่งการยกโทษของพระเจ้าได้ พระคริสต์ได้ทรงทิ้งบาปของเธอลงในทะเลแห่งการไม่จดจำของพระองค์ ทรงปลดปล่อยไปไกล “เหมือนดังเช่นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตก” (สดุดี 103:12)

นี่เรากำลังแบกภาระอะไรไว้ ความผิดและข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่โอบล้อมเราไว้ เพราะเราไม่ยอมรับการยกโทษที่สมบูรณ์และครบถ้วนของพระเจ้า ในพระธรรมอิสยาห์กล่าวว่า “เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้” (อิสยาห์ 43:25)

การร่วมมือซึ่งถูกกำหนดไว้แล้ว



ในหัวข้อนี้อาเซอร์จะสอนเกี่ยวกับรูปแบบที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าของการร่วมมือกันระหว่างยิวและชนต่างชาติ ทั้งประชาชาติและอิสราเอลที่จะนำกษัตริย์กลับมาয়ংโลกนี้ รับชมเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาคลิกที่นี่

อธิษฐานเพื่อการเลือกตั้งในสหรัฐฯ



ขอโปรดอย่าลืมที่จะอธิษฐานเพื่อการเลือกตั้งรอบแรกทั้งในพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ผลของการเลือกตั้งรอบนี้จะมีผลอย่างใหญ่ยิ่งต่อทั้งโลกในหลายปีข้างหน้า

พระวิญญาณและลม



โดย ซาอิม ซินเจอร์แมน

ธรรมชาติของพระวิญญาณคือการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับธรรมชาติของลม เยซูว่าให้ได้กล่าวแก่ผู้เชื่อไว้เช่นเดียวกันว่า “ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้วาลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” (ยอห์น 3: 5-8)

เมื่อพระวิญญาณเต็มเต็มเราก็เหมือนกับลมที่พัดมายังเรือใบ เราถูกพาไปด้วยพระวิญญาณ เคลื่อนอย่างมีพลังโดยพระวิญญาณ ขับเคลื่อนไปเบื้องหน้าโดยพระวิญญาณ แต่เราจะต้องจัดวางตัวเองให้ถูกทิศทางเพื่อรับลมแห่งพระวิญญาณ ถ้าเรือใบหันไปปะทะกับลมโดยตรง มันจะไม่แล่นไม่เขยื้อน แต่ถ้าผู้เชื่อจัดวางเส้นทางให้ได้รับลม เขาก็จะทะยานไปข้างหน้าด้วยพลังที่แข็งแกร่ง แล้วเขาจะพบว่าตนถูกพาไปโดยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ และประสบการณ์นี้จะป็นของเรา “ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ ไม่ใช่ด้วยแรง แต่โดยพระวิญญาณ”